



ที่ รย ๐๐๑๗.๓/ว ๕๔๑๓

ศาลากลางจังหวัดระยอง
ถนนสุขุมวิท รย ๒๑๑๕๐

๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๙

เรื่อง การประชุมนายอำเภอ และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย การประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
ประจำจังหวัดระยอง และการประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดระยอง
ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๙ ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๕๙

เรียน รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง หัวหน้าส่วนราชการ ทุกส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ทุกแห่ง
นายอำเภอ ทุกอำเภอ นายกองค้การบริหารส่วนจังหวัดระยอง นายกเทศมนตรีนครระยอง
นายกเทศมนตรีเมืองมาตาพุด นายกเทศมนตรีเมืองบ้านฉาง และหัวหน้าหน่วยงานประจำจังหวัดระยอง

ตามที่ จังหวัดกำหนดให้มีการประชุมนายอำเภอ และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย
การประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด และการประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย
เพื่อรับทราบนโยบายเร่งด่วน ตลอดจนหาหรือข้อราชการงานที่สำคัญต่าง ๆ ของจังหวัดระยอง เป็นประจำทุกเดือน
และสำหรับการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๕๙ ประจำเดือนกันยายน ๒๕๕๙ ได้มีการประชุมเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่จันทร์ที่
๒๖ กันยายน ๒๕๕๙ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

จังหวัดระยอง ได้กำหนดการประชุมนายอำเภอ และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย
การประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดระยอง และการประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคง
และความสงบเรียบร้อย ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๙ ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๕๙ ในวันศุกร์ที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๙
ณ ศาลากลางจังหวัดระยอง ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง โดยมีกำหนดการดังนี้

เวลา	เรื่อง	ห้องประชุม
๐๗.๓๐ - ๐๙.๓๐ น.	การประชุมนายอำเภอ และหน่วยงานในสังกัด กระทรวงมหาดไทย	สิงห์บุรีนุรักษ์ ชั้น ๔ (มุขหน้า)
๐๙.๓๐ - ๑๒.๐๐ น.	การประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด	ภักดีศรีสงคราม ชั้น ๔ (มุขหลัง)
๑๕.๐๐ น.	การประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงฯ	ภักดีศรีสงคราม ชั้น ๔ (มุขหลัง)

เพื่อให้การประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จังหวัดระยองจึงขอแจ้งแนวทางการปฏิบัติ
สำหรับการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดระยอง ดังนี้

๑. การมอบเกียรติบัตร โล่รางวัล โดยขอความกรุณาผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง
เป็นผู้มอบหรือผู้รับมอบในวันประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ขอให้ส่วนราชการมีหนังสือเรียนผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง
เพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อน และสำเนาหนังสือให้สำนักงานจังหวัดระยอง กลุ่มงานอำนวยการ
ภายในวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ เพื่อบรรจุในวาระการประชุม ทั้งนี้ ให้จัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก
ในวันประชุมด้วย

๒. การเปลี่ยนแปลงผู้บังคับบัญชาของหน่วยงาน กรุณาแจ้งข้อมูลของผู้บังคับบัญชาที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่ หรือ ย้ายไปดำรงตำแหน่งใหม่ โดยให้จัดทำไฟล์การนำเสนอในรูปแบบของ Microsoft PowerPoint จำนวน ๑ หน้า ประกอบด้วย รูปภาพปัจจุบัน ตำแหน่งปัจจุบันและตำแหน่งเดิม ส่งให้สำนักงานจังหวัดระยอง กลุ่มงานอำนวยการ ทางอีเมล rayong@moi.go.th ภายในวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ เพื่อบรรจุในวาระการประชุม ทั้งนี้ หัวหน้าส่วนราชการที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่ต้องเข้าประชุมด้วยตนเอง

๓. การบรรจุวาระการประชุมเพื่อนำเสนอในที่ประชุมให้สรุปข้อมูลที่เกี่ยวข้องในรูปแบบของไฟล์ดิจิทัล Microsoft Word และข้อมูลการนำเสนอในรูปแบบ Microsoft PowerPoint ส่งให้สำนักงานจังหวัดระยอง กลุ่มงานอำนวยการ ทางอีเมล rayong@moi.go.th ภายในวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ เพื่อบรรจุในวาระการประชุม สำหรับการนำเสนอในที่ประชุมขอความกรุณาสรุปเนื้อหาให้ชัดเจน สั้น กระชับ

๔. สำหรับรายงานการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๕๙ ขอให้เปิดดูได้ที่ www.rayong.go.th *ดาวน์โหลดเอกสาร /กลุ่มงานอำนวยการ* เพื่อรับรองรายงานการประชุม หากมีการแก้ไขรายงานการประชุม ขอให้แจ้งสำนักงานจังหวัดระยองทราบ เพื่อดำเนินการแก้ไขต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบและเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน

ขอแสดงความนับถือ



(นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ)

ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง

สำนักงานจังหวัดระยอง

กลุ่มงานอำนวยการ

โทรศัพท์ ๐ ๓๘๖๙ ๔๐๐๐ ต่อ ๓๔๒๑๖

โทรสาร ๐ ๓๘๖๙ ๔๑๖๐

E - mail : rayong@moi.go.th